



บริษัท พี.วี.ที. แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด



น.สพ.ธันต์ สีละยูะ(ชาย)
General Manager
คุณภาทิพย์ สีละยูะ (ขวา)
Head of Finance

ได้รับรางวัลในมิติ

- องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
- การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
- การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

จากรุ่นคุณพ่อที่เห็นโอกาสทางธุรกิจขณะจำลองแผนธุรกิจระหว่างศึกษาในระดับปริญญาโท จึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำในปี 2533 เพื่อมาสร้างธุรกิจ บริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สารถนอมอาหารสัตว์ (Feed Additive) จากต่างประเทศ

ต่อมาในปี 2547 คุณภาทิพย์ และ น.สพ. ธันต์ สองพี่น้องตระกูลสีละยูะ ได้เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจครอบครัว ด้วยแนวคิดนอกกรอบ แทนที่จะพึ่งพาซัพพลายเออร์ไปตลอด ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจเผชิญกับความเสียหาย ทั้งคู่จึงก่อตั้งเป็นบริษัท บริษัท พี.วี.ที. แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด เพื่อมุ่งคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และสามารถพัฒนาสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ (Feed Preservative) ซึ่งเป็นสารที่ใช้เติมในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ทำให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนได้สำเร็จ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 GHP HACCP FAMI-QS โดยสินค้าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

- สารป้องกันเชื้อรา (Mold Inhibitor Products)
- สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Control Products) ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น เชื้อซัลโมเนลลา

สำหรับการผลิตสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ของ บริษัท พี.วี.ที. แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด มีระบบการผลิตอัตโนมัติทันสมัย สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตทดแทนพลังงานไฟฟ้า และลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ลด Carbon Emission ซึ่งมีผลต่อ Carbon Foot Print Label ของผลิตภัณฑ์



ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้พัฒนาและผลิตเครื่องจ่ายน้ำยาเอง (Liquid Applicator) เพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์โดยเครื่องจ่ายน้ำยาเหล่านี้จะถูกติดตั้งในโรงงานของลูกค้าที่ใช้สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เครื่องจ่ายน้ำยามีนวัตกรรมโดดเด่นที่พัฒนาขึ้นเองจากทีมวิศวกรคนไทย ได้แก่

การใช้ Internet of Things (IOT) สามารถช่วยเหลือลูกค้าในบางกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนแบบทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การเก็บข้อมูลการใช้งาน มีการเรียนรู้ภายใน ทำให้เป็นเครื่องจ่ายน้ำยาอัจฉริยะ ลดการดูแลรักษาโดยผู้ใช้งาน

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ หรือเริ่มมีแนวโน้มการเบี่ยงเบน ตัวเครื่องจ่ายน้ำยาสามารถตรวจเช็คสภาพเครื่องได้โดยง่าย และสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม

หลังจากติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาแล้วยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมได้ เพิ่มความสามารถในเชิงป้องกันได้ตลอดเวลา ปัจจุบันเครื่องจ่ายน้ำยานี้ได้ทำการจดสิทธิบัตรระดับนานาชาติ

ทางบริษัท พี.วี.ที. แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อขยายโรงงานการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) บริษัทให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายและนโยบาย BCG อย่างยั่งยืน

บริษัท พี.วี.ที. แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด สร้างความแตกต่างด้วยการวาง Business Model แบบ Solution Provider ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีบริการออกแบบ การติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสำหรับสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ในโรงงานผลิตของลูกค้า มีบริการดูแลหลังการขาย รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้ผลิตที่เป็นต้นห่วงโซ่อาหารของสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์

สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัท พี.วี.ที. แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของประเทศไทย รวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และนอกจากจะจำหน่ายภายในประเทศแล้ว ยังมีการจัดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และ MSCI รวมถึงมีเป้าหมายที่จะขยายไปยังตลาดภาคพื้นเอเชีย



นับเป็นหนึ่งในบริษัทสัญชาติไทยที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ในระดับภูมิภาค